

**Sáng ngày 25/01/2024, Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang thực hiện việc chi trả bổ sung thu nhập cuối năm cho nữ hộ sinh (NHS) Lê Thị Ánh Tuyết, đến nhận tiền là Ông Lê Văn Minh - Ba ruột của NHS Tuyết.**

Vào dịp cuối năm 2023, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện trong năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024, qua đó đã biểu quyết việc phân chia, sử dụng tiền kết dư từ nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2023 nhằm bảo đảm thu nhập bổ sung của người lao động phù hợp công sức đóng góp trong năm. Tất cả viên chức, người lao động tại các khoa, phòng đều được thụ hưởng phần kinh phí kết dư do chính công sức lao động của mình, mức chi trả căn cứ vào thành tích lao động được Hội đồng thi đua đánh giá hàng tháng.

Năm 2023, Bệnh viện đã thực hiện chi trả bổ sung thu nhập cuối năm vào ngày 23/01/2024 trong niềm vui hân hoan của toàn thể viên chức bệnh viện, mức chi đủ để vui đón một mùa Tết Giáp Thìn 2024 trong sự ấm cúng cùng với gia đình. Tuy nhiên, một nỗi buồn đâu đó len lỏi khi việc chi trả thu nhập cho bản thân NHS Lê Thị Ánh Tuyết nhưng người nhận thay lại là cha ruột của chị. Chị mãi đi xa để lại bao tiếc thương cho gia đình và đồng nghiệp.

Chị Lê Thị Ánh Tuyết có tham gia công tác 2 tháng trong năm 2023 (Tháng 01, tháng 02) tại Khoa Hậu sản- Hậu phẫu, nay bệnh viện thực hiện chi trả 02 tháng thu nhập bổ sung vào dịp cuối năm cho chị với số tiền là 6.360.000 đồng.



*Cha ruột NHS Lê Thị Ánh Tuyết nhận thay tiền thu nhập cuối năm 2023*

Phòng tài chính kế toán đã thực hiện xong việc chi trả nguồn thu nhập bổ sung cuối năm cho NHS Lê Thị Ánh Tuyết trong sự bù ngùi xúc động và nhận thấy nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt người cha khi nhận tiền thu nhập cuối năm thay con, chú như bản thân hoài tưởng về con gái của mình trong hiện tại.

Xuân Giáp Thìn năm 2024 đang cận kề, Phòng tài chính kế toán xin gửi đến chú lời chúc sức khỏe cùng gia đình đón một mùa xuân an bình hạnh phúc./.

Bùi ngùi nhận tiền Tết thay con

**Phòng TCKT**